

คำกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช.
เรื่อง “Mission to Transform : 13 หมายเหตุ พลิกโฉมประเทศไทย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.10 - 10.20 น.
ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญประธานสภาพัฒนาฯ
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

สวัสดีครับ ท่านวิทยากร ท่านผู้มีเกียรติ
และท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

ผมในนามของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้สละเวลา เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2564 ของ สศช. ในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

สภาพัฒนาฯ มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 นี้ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นั้น เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบ แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปี ซึ่งเป็น ช่วงที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ โดยการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเรามาเป็นเวลานานแล้ว มาเป็นหลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต สังคมก้าวหน้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สศช. ยังคงมุ่งเน้นเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาและสาธารณชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแผนฯ อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งได้นำผลวิจัยในหลากหลายสาขา รวมถึงการวิจัยอนาคตของประเทศหรือ Future Thailand จากหลากหลายสถาบันวิจัยแห่งชาติมาประกอบในกระบวนการทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นี้ด้วย เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฉบับที่ผ่านๆ มา ขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในมาตรา 15 ได้กำหนดไว้ว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ นั้น ต้องจัดทำกรอบที่ผ่านความเห็นจากประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก จึงจะดำเนินการในขั้นตอนของการจัดทำยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในรายละเอียดต่อไป ดังนั้น สภาพัฒน์ฯ จึงจัดกิจกรรมการระดมความเห็นต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 โดยเป็นการนำกรอบในเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปจัดกิจกรรมระดมความเห็นในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดเวทีระดมความเห็นในระดับกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มทั่วประเทศ การระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มในส่วนกลาง ทั้งกลุ่มภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน และสื่อมวลชน รวมถึงยังจัดให้มีช่องทางออนไลน์และสื่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้โดยสะดวก เพื่อให้ได้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของคนไทยในทุกกลุ่มวัย ทุกพื้นที่และทุกสาขาอาชีพได้อย่างแท้จริง

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ภายหลังจากการระดมความเห็นต่อกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ดังกล่าวแล้วนั้น

สภาพัฒน์ฯ ก็ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกเวทีการระดมความเห็นมาปรับปรุงกรอบของแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของแผนรวมทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย และมีจุดหมายหรือประเด็นมุ่งเน้นในการพัฒนาสำคัญรวม 13 หมุดหมาย จากนั้น ได้นำกรอบดังกล่าวมาจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในรายละเอียด โดยในขั้นตอนของการจัดทำร่างแผนฯ สภาพัฒน์ฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สูงในด้านต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ รวมถึงภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 13 คณะ เพื่อจัดทำเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของการพัฒนาของทั้ง 13 หมุดหมาย ซึ่งในขณะนี้ ทั้ง 13 คณะได้ยกร่างแรกของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในหมุดหมายที่รับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นที่มาของการประชุมประจำปีของเราในวันนี้ครับ

สำหรับการจัดประชุมประจำปี 2564 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “Mission to Transform : 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รวมถึงตอบสนองความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างแท้จริง โดยเรามีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ ภาคประชาชน สื่อมวลชนอาวุโส รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน โดยช่วงเริ่มต้นของการประชุม เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านนายกรัฐมนตรีในการกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ดังที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วเมื่อสักครู่ และในช่วงต่อจากนี้ ท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ จะได้นำเสนอภาพรวมของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยสังเขป ก่อนที่ท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่บนเวทีจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

ต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางหรือประเด็น การพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใน ระยะยาวต่อไปครับ

ก่อนที่ผมจะส่งต่อให้ท่านเลขาธิการฯ ผมขออนุญาตเรียนทุกท่านว่า วิกฤตการณ์โควิด-19 ตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาคน” และ “ความมั่นคงของการดำรงชีวิต ของมนุษย์” เพื่อให้ทุกคนในชาติมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ คือ การมุ่งพัฒนาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อทุกคนมีความต้านทาน จึงจะเกิดความยั่งยืน อย่างแท้จริง นอกจากนี้ วิกฤตการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสที่จะนำพาประเทศ ไปสู่การเปลี่ยนแปลง และวางแผนเพื่อการฟื้นตัวและปรับตัวที่จะเตรียมรับ ความปกติแบบใหม่ หรือ New Normal โดยเฉพาะทั้งการมีระบบสาธารณสุข ที่เข้มแข็ง มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมทั่วถึง ไม่มีช่องว่าง ระหว่างคนในสังคม การสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก การดูแล สภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ บริหารจัดการผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ที่ทั่วโลก ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะในทะเล และ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะหากเราไม่บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ภายหลังจากการระดมความเห็นและ ข้อเสนอแนะในครั้งนี สภาพัฒน์ฯ จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ทุกท่านที่ได้จากการประชุมมาประมวลและปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะมีการระดมความเห็นร่วมกับ ภาศึการพัฒนาต่อร่างของแผนฯ อีกครั้งในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องถึง ต้นปี 2565 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสภาพัฒน์ฯ จะขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในโอกาสดังกล่าวต่อไปด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน รวมถึงท่านวิทยากรที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบคุณมากครับและสวัสดิ์

- ผู้ดำเนินรายการเรียนเชิญ ลศช. นำเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 -